

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2562

สนช. ยอมเลื่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าวไม่มีกำหนดหลังยังมีเสียงค้าน โยนรัฐบาลหน้าตัดสินใจ ยันไว้ใบสั่ง

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ.... เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ขอเลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกแล้ว และให้เป็นดุลยพินิจของรัฐบาลชุดหน้าที่จะหยิบยกมาพิจารณาหากเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญ

สำหรับเหตุผลที่ต้องเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากกรรมาธิการฯ ได้ พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ยังมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย และเกรงว่าจะมีผู้ชุมนุมออกมาต่อต้าน และเกิดความไม่เข้าใจต่อสังคม ดังนั้นจึงไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากัน อีกทั้งยังพบว่า มีบางพรรคการเมืองนำไปประเด็นนี้หาเสียงและโจมตี

"เมื่อมีความไม่เข้าใจ ฝ่ายไหนให้ออกก็มีมาก ฝ่ายค้านก็มี จึงมีความขัดแย้ง เกรงจะมีเพิ่มมากขึ้น เราจึงเสนอให้เลื่อนไปไม่มีกำหนด" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

พร้อมยืนยันว่า การถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าว ในครั้งนี้ไม่ได้มีใบสั่งการจากนายกรัฐมนตรีหรือจากใคร และไม่ได้กังวลว่าพรรคการเมืองบางพรรคจะเสียคะแนน และย้ำว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวทำเพื่อชาวนาอย่างแท้จริง มีการรับฟังความเห็นจากชาวนาอย่างรอบด้าน ดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรา 77 และเป็นร่างกฎหมายที่กำหนดสัดส่วนให้ชาวนามีโอกาสได้เข้ามานั่งเป็นกรรมการใน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ไม่ได้มีการควบคุมเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่มีการเข้าใจผิด และยังเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับชาวนาด้วย

"อยากจะทำความเข้าใจกับทั้งพี่น้องการเมืองและชาวนาว่า ร่าง พ.ร.บ. ข้าวฉบับนี้เจตนาดี ต้องการช่วยเหลือชาวนาจริงๆ ไม่มีโอกาสออกกันง่ายๆ และยังคาอยู่ในสภา รัฐบาลหน้าจะหยิบมาหรือไม่ก็ได้"

ด้านนางสุภาภรณ์ มาลัยลอย เครือข่ายประชาชนพิเพิล โกลบเน็ตเวิร์ค ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ สนช. พร้อมรายชื่อประชาชนเกือบ 300 คน เพื่อขอให้ สนช. ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในสภาทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าการกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช.กว่า 400 ฉบับที่ผ่านมา เป็นไปอย่างรีบเร่งและขาดความรอบคอบ จนอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนได้

พร้อมกันนี้ จะเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ มีกลไกหรือจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา พิจารณากฎหมายที่ผ่าน สนช.ใหม่ทั้งหมด ซึ่งหากพบกฎหมายที่เป็นปัญหาให้ยกเลิกทันที เพราะหากกฎหมายที่ออกไปแล้วมีปัญหา สนช. จะรับผิดชอบอย่างไร
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

"พาณิชย์"ยื่นเป้าส่งออก 62 โตะ 8% เอกชนคาดเพิ่มแค่ 3% เนะรัฐดูแลค่าบาท ชะลอขึ้นค่าแรง

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และตัวแทนภาคเอกชนรายอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2562 ว่า กรมฯ ยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกปี 2562 ที่ตั้งไว้ที่ 8% ไว้เป็นเป้าหมายในการทำงาน แม้ว่าการส่งออกในเดือนม.ค.2562 จะติดลบ 5.65% เนื่องจากการส่งออกในไตรมาสแรกของทุกปีมีแนวโน้มชะลอตัว แต่จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 2 เป็นต้นไป และกรมฯ มีกิจกรรมผลักดันการส่งออกเป็นรายตลาด ทั้งจีน อินเดีย แอฟริกา และการส่งออกเจาะเป็นรายกลุ่มสินค้า ที่คาดว่า จะช่วยผลักดันการส่งออกไทยให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

"ในที่ประชุมเอกชนมองตัวเลขการส่งออกปี 2562 จะเติบโตประมาณ 3% แต่ถ้าจะให้เติบโตได้มากกว่านี้ ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทและอุปสรรคให้ ซึ่งกรมฯ พร้อมทั้งจะร่วมทำงานขับเคลื่อนการส่งออก ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งการผลักดันการส่งออกเป็นรายตลาด และรายสินค้า"น.ส.บรรจงจิตต์กล่าว

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนประเมินการส่งออกปี 2562 ไว้ที่ 3% มูลค่าประมาณ 2.59 แสนล้านเหรียญสหรัฐ แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมการตลาดและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออก ก็อาจจะโตได้ 5% ส่วนปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อภาคการส่งออกในปี 2562 อย่างหนัก คือ เงินบาทแข็งค่า ซึ่งภาคเอกชนมองว่าเงินบาทไม่ควรต่ำกว่า 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หากแข็งค่ากว่านี้จะมีผลกระทบต่อภาคการส่งออกเป็นอย่างมาก

"การเปลี่ยนไปใช้เงินสกุลอื่นในการส่งออก ทำได้ยาก เพราะมีความเสี่ยงสูง ส่วนการทำประกันความเสี่ยง ก็ยังคงเป็นปัญหา เพราะค่าเงินผันผวนหนักมาก จึงต้องการส่งสัญญาณไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากค่าเงินบาทขณะนี้ส่งผลกระทบมาก เพราะการขายเงินเหรียญสหรัฐและทอนกลับมาเป็นเงินบาท ทำให้กำไรลดลง บางกลุ่มถึงกลับขาดทุน"นายสนั่นกล่าว

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเป็นห่วงเรื่องการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำในปี นี้ เพราะจะกระทบต่อต้นทุนของผู้ผลิต โดยจากการสอบถามสมาชิกภาคเอกชน 40 จังหวัด เสนอความเห็นที่ไม่ต้องการให้ขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ และมองว่าแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงงานต่างด้าวถึง 6-7 ล้านคน จึงจะเสนอไปยังรัฐบาลให้คงอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำในปี นี้ไว้เช่นเดิม และควรมีการหารือทุกฝ่ายเพื่อให้เตรียมตัวอย่างน้อย 1 ปี ก่อนสรุปผลการขึ้นค่าแรงงานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนผลกระทบของสงครามการค้า มีสัญญาณดีที่สหรัฐฯ เลื่อนการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้ากับจีนไว้ก่อน เพื่อเจรจากันต่อ ซึ่งยังต้องติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนต้องการให้รัฐผลักดันการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) เช่น เอฟทีเอไทย-อียู การเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อให้ไทยไม่ตกขบวนทางการค้า

ด้านคาดการณ์การส่งออกปี 2562 ในมุมมองภาคเอกชน ภายใต้สมมุติฐานอัตราแลกเปลี่ยน 31-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ การส่งออกจะเติบโต 2.7% มูลค่า 2.59 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีมูลค่า 4.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โตะ 1.1% เช่น กลุ่มอาหาร โตะ 4% ส่วนข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไมโตน้ำตาล ติดลบ 10% สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 2.06 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โตะ 2.9% เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก โตะประมาณ 3% สิ่งทอ โตะ 5% เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency

“พาณิชย์”จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ถกเวียดนามร่วมมือยกระดับการค้าข้าวสองประเทศ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-17 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 15 ณ กรุงฮานอย และเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม กับสมาคมอาหารเวียดนามและหน่วยงานภาครัฐของเวียดนาม โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะส่งออกข้าวอยู่ที่ 6 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.16 ล้านตัน และรัฐบาลเวียดนามได้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าว รวมทั้งได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าในปี 2562 จะมีการส่งออกข้าวที่ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 11.09 ล้านตัน

นายอดุลย์กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมติของรัฐบาลอินเดีย โดยให้เงินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าส่งออกข้าว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.2561-25 มี.ค.2562 ทำให้อินเดียได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา และการที่รัฐบาลจีนได้ระบายข้าวในสต็อกไปยังตลาดแอฟริกาปริมาณมาก รวมทั้งนโยบายนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ได้เปิดตลาดนำเข้าข้าวแบบเสรีมากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันส่งออกข้าวไปยังตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ การขยายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับรัฐบาลจีน และปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจก่อให้เกิดความแห้งแล้งในภูมิภาคอเมริกาใต้ และออสเตรเลีย ที่ จะช่วยให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก และยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิต สถานการณ์การค้า และหารือแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าข้าวร่วมกัน โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางการค้าข้าวของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา Commerce News Agency

ส่งออกม.ค.62 เจอพิษสงครามการค้า-บาทแข็ง ติดลบ 5.65% ส่วนนำเข้าพุ่งจากการนำอาหารมาใช้ซ่อมรถ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนม.ค.2562 มีมูลค่า 18,993.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.65% ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และติดลบครั้งแรกในปี โดยเมื่อเทียบในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 6.16 แสนล้านบาท ลดลง 5.72% ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 23,026.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.99% ทำให้เดือนม.ค.ขาดดุลการค้ามูลค่า 4,032.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เป็นการขาดดุลการค้าสูงสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่เดือนม.ค.2556 ที่ไทยขาดดุลการค้า 5,916.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

สาเหตุที่ทำให้การส่งออกเดือนม.ค.2562 ติดลบ มาจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทำให้การส่งออกไทยในเดือนม.ค.2562 สูญเสียรายได้ 240.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการส่งออกไปจีนได้ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของจีน และสินค้าเหล่านี้จีนถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษี เช่น ยานพาหนะและส่วนประกอบ ของใช้ในบ้าน ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และแผงวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แต่สินค้าที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีกับสินค้าจากทั่วโลก ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น ทั้งโซลาร์เซลล์ เครื่องซักผ้า อลูมิเนียม แต่เหล็กลดลง

นอกจากนี้ การส่งออกยังได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบ โดยภาพรวมลดลง 2.9% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเฉพาะข้าวมีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งจีน โดยส่งออกข้าวลดลง 1% ยางพารา ลด 15.1% มันสำปะหลัง ลด 18.5% ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม ลด 5.9% สินค้าสำคัญที่ลดลง เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ลด 9.6% รถยนต์และส่วนประกอบลด 5.1% เพราะส่งออกได้เพียง 8 หมื่นคัน จากคำสั่งซื้อ 1 แสนคัน เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ลด 33.9% เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลด 10.1%

ส่วนการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ มีมูลค่า 2,133 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4,837.50% เนื่องจากมีการซื้อรบระหว่างไทยและสหรัฐฯ และการซื้อรบไทยและญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองประเทศมีการนำเข้าอาวุธในการซื้อรบเข้ามาเองและนำออกไปหลังจากเสร็จสิ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่งออกในเดือนต่อไปที่จะเพิ่มสูงขึ้น

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกไตรมาส 1 ยังคงได้รับผลกระทบของสงครามการค้าและค่าเงินบาทแข็งค่า แต่สถานการณ์ส่งออกจะกลับมาดีขึ้นประมาณไตรมาส 2 เป็นต้นไป ส่วนการส่งออกทั้งปี 2562 หากจะโตได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 8% มูลค่าการส่งออกในแต่ละเดือนจะต้องทำได้ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หากโต 5% การส่งออกจะต้องได้เดือนละ 22,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และโต 3% การส่งออกต้องได้เดือนละ 21,900 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อส่งออกไทยในช่วง 1-2 เดือนนับจากนี้ นอกจากสงครามการค้า ค่าเงินบาทแข็งค่า การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศคู่แข่งของไทยทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศต่างๆ เช่น เอฟทีเอเวียดนาม-สหภาพยุโรป (อียู) และการที่ไทยถูกญี่ปุ่นตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) วันที่ 1 เม.ย.2562 เพราะภาษีสินค้าที่ต่างกันเล็กน้อย ก็มีผลกระทบต่อส่งออก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเงินบาท เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ก็อยากแนะนำให้ผู้ส่งออกต้องทำประกันความเสี่ยง อย่าคิดว่าเงินบาทจะหยุดแข็งค่าแค่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เพราะมีแนวโน้มที่เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องในอนาคตตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น โดยเฉพาะหลังเลือกตั้ง และผู้ผลิตควรใช้โอกาสที่ค่าเงินบาทแข็งค่านำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบเข้ามาลงทุน

ที่มา Commerce News Agency

ข่าวนวัตกรรมโดนใจคนรักสุขภาพ "พาลีชัย"ลุยโปรโมตต่อที่สิงคโปร์-ฮ่องกง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการนำคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทยในงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับโลก BIOFACH 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมงานสนใจสอบถามข้อมูลข้าวไทยในหลากหลายประเด็น เช่น ความแตกต่างของข้าวไทยในแต่ละชนิด มาตรฐานข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย โดยเฉพาะเส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็ก เป็นต้น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

"การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทย รวมถึงข้าวคุณภาพดีชนิดต่างๆ ของไทยในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้โดยตรงจากความโดดเด่นในด้านคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี และดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของกลูเตน (Gluten Free) ซึ่งไม่มีในข้าวไทย"

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตลาด EU ตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ ก็ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ และให้ความสำคัญกับสินค้าอินทรีย์ที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี ปลอดภัยกลูเตน ซึ่งข้าวอินทรีย์ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี การเติบโตของข้าวอินทรีย์ของไทยในตลาด EU และตลาดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก จึงมีแนวโน้มสดใส ซึ่งกรมฯ จะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทยที่มีความหลากหลายเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2562 กรมฯ มีแผนในการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว ณ สิงคโปร์และฮ่องกง รวมทั้งจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2019 ในระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.2562 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ มั่นใจว่าแผนการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยของกรมฯ จะช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวคุณภาพดีของไทยให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดข้าวไทยให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

กรมข้าวแก้ปมข้าวหอมพวง รับรองพันธุ์ใหม่ กข79 ปลุกแทน

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยหลังประชุมว่า กรมการค้าข้าวไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการทำความเข้าใจ ตลอดจนขอความร่วมมือทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกวาดค้นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกและร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ล่าสุดเก็บตัวอย่างข้าวจากท่าข้าวในจ.นครสวรรค์ มาวิเคราะห์ตรวจสอบตามหลักวิชาการ เบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นข้าวพันธุ์ใด แม้ตามความเข้าใจของเกษตรกรจะเรียกว่า "ข้าวหอมพวง" ซึ่งหมายถึงข้าวจัสมิน 85 ตามชื่อที่โรงสีใช้เรียกข้าวพันธุ์นี้ แต่ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ ทั้งข้าวหอมพวงและข้าวจัสมิน 85 เป็นข้าวคนละพันธุ์กัน

"ในประเทศไทยมีข้าวที่ใช้ชื่อหอมพวงอยู่จริง แต่เป็นข้าวที่เก็บรักษาพันธุ์อยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว ส่วนข้าวจัสมิน 85 นั้น เป็นพันธุ์ข้าวจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute : IRRI) ซึ่งเวียดนามขอเมล็ดพันธุ์มาพัฒนาพันธุ์เพื่อการค้าจนเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทยได้ขอเมล็ดพันธุ์

เพื่อศึกษาเท่านั้น ดังนั้น เพื่อความชัดเจนกรมการข้าวจึงตรวจสอบหาพันธุ์ที่แท้จริงใน 2 แนวทาง คือ 1) ประเมินทางสัณฐานวิทยาด้วยการปลูกเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์หอมพวงในธนาคราชเชื้อพันธุ์และข้าวจัสมิน 85 ประมาณ 5-6 เดือน และ 2) ประเมินทางพันธุศาสตร์ด้วยการตรวจ DNA ซึ่งการตรวจสอบตัวอย่างทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 เดือน" นายประสงค์กล่าว

กรมการข้าวเป็นห่วงทุกฝ่ายที่ยังปลูกและซื้อขายข้าวพันธุ์นี้ เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการปลูกข้าวพื้นนุ่ม ควรเลือกพันธุ์ที่ภาครัฐส่งเสริม เช่น กข21 กข31 กข39 กข43 กข53 กข77 ซึ่งผ่านการปรับปรุงพันธุ์มีคุณภาพตามหลักวิชาการ มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้รวบรวมฯ เสนอให้กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการข้าวพื้นนุ่มที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีราคาสูงในรอบหลายปี กรมการข้าวตอบรับข้อเสนอนี้ จึงเร่งประชุมคณะกรรมการรับรองพันธุ์ข้าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพื่อรับรองพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ที่โดดเด่นด้านให้ผลผลิตสูงประมาณ 1 ตัน/ไร่ และต้านทานโรคและแมลงกว่าพันธุ์อื่น โดยกำหนดเป็นพันธุ์ กข79 พร้อมเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์และวางแผนกระจายพันธุ์ไปสู่พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกได้เร็วที่สุด พร้อมเชื่อมโยงกับตลาดรับซื้อไว้ด้วย

ที่มา แนวหน้า

เลี้ยงส่งข้าว กข43 ตรวจค่าดัชนีน้ำตาลหวังเจาะตลาดตปท.

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการข้าวเตรียมส่งตัวอย่างข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index หรือที่เรียกว่า GI) ที่ Sydney University Glycemic Index Research Service (SUGiRS) เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญการศึกษา ค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล ซึ่งมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานกลางของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดิมกรมการข้าวร่วมมือกับโรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยข้าวสารพันธุ์ กข43 แล้วพบมีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ (GI = 57.5) ต่ำกว่าข้าวพื้นนุ่มพันธุ์อื่น ซึ่งหมายถึงข้าว กข43 เมื่อหุงสุกและรับประทาน จะทนต่อการย่อยได้ดีกว่า จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าข้าวพื้นนุ่มพันธุ์อื่น จากผลวิจัยดังกล่าวนำไปสู่การต่อยอดการผลิตและการตลาด จนเกิดผลิตภัณฑ์ข้าว กข43 ทั้งนี้ SUGiRS เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสถาบันตรวจค่าดัชนีน้ำตาลตามมาตรฐาน ISO 26642:2010 และมีเครือข่ายงานวิจัยด้านดัชนีน้ำตาลทั่วโลก หากมีผลศึกษาข้าว กข43 จาก SUGiRS จะช่วย เพิ่มช่องทางตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น คาดว่าเผยแพร่ผลวิเคราะห์ให้หน่วยงานต่างๆ ไปใช้อ้างอิงทางการตลาดในเดือนเมษายนนี้"

นายประสงค์กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ในปี 2562 นั้น ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ จากเดิมกำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกเฉพาะในพื้นที่นาแปลงใหญ่ของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ขยายเป็นส่งเสริมการปลูกข้าว กข43 ได้ทั่วประเทศ โดยพิจารณาคูณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขดังนี้ 1) เป็นสถาบันเกษตรกร, สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนาแปลงใหญ่ 2) ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ 3) มีโรงสีมาตรฐาน GMP หรือโรงสีที่พร้อมเข้าระบบตรวจรับรอง GMP 4) มีการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อ แหล่งรวบรวมผลผลิตโดยสหกรณ์หรือ ผู้ประกอบการ 5) รองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าข้าวที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับเครื่องหมาย Q หรือ Organic Thailand ตามแต่มาตรฐานที่ผลิต ร่วมด้วยเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ที่ยืนยันการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับรองโดยกรมการข้าว และมี QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของแหล่งที่มา สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าได้รับสินค้าข้าวสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ที่มา แนวหน้า

สื่อเผยจีนเสนอซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐมูลค่า \$3 หมื่นล้านต่อปีในการเจรจาการค้ารอบใหม่

สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า จีนเสนอซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐซึ่งรวมถึงถั่วเหลือง ข้าวโพด และข้าวสาลี เพิ่มอีก 3 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าที่สหรัฐและจีนกำลังเจรจกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันในขณะนี้

ทั้งนี้ ข้อเสนอของจีนที่จะซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่คณะผู้แทนการเจรจาของสหรัฐและจีนกำลังหารือกันที่กรุงวอชิงตันในขณะนี้ และการซื้อดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากระดับก่อนเกิดสงครามการค้า และต่อเนื่องไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน MoU

ทางด้านนายซอนนี่ เพอร์คู รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันว่า ยังเร็วเกินไปที่จะแสดงความเห็น ว่า จีนจะสั่งซื้อสินค้าประเภทใดและจำนวนมากเพียงใดในข้อตกลงการค้าครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม นายเพอร์คูกล่าวว่า หากสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านโครงสร้าง เราก็จะสามารถฟื้นฟูตลาดได้อย่างรวดเร็ว

รายงานยังระบุว่า คณะผู้แทนเจรจาการค้ากำลังวางแผนที่จะหารือกันเพื่อยกเลิกภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด และต่อต้านการอุดหนุนสำหรับธัญพืชชอบแห้งที่ใช้ในอาหารสัตว์ ซึ่งธัญพืชชนิดนี้เป็นผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด

ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า คณะผู้แทนของสหรัฐและจีนกำลังร่าง MoU จำนวน 6 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเชิงโครงสร้าง ซึ่งได้แก่ การโอนถ่ายเทคโนโลยีและการโครงการทางไซเบอร์ สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา การบริการ ค่าเงิน การเกษตร และกำแพงการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร

ที่มา ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ในระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้นจากการที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ขณะที่เริ่มมีความต้องการข้าวจากประเทศจีนเข้ามา

มีรายงานว่าหลังจากที่มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade) ธนาคารแห่งชาติ (the State Bank of Vietnam; SBV) รวมทั้งสมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association) นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ได้อนุมัติข้อเสนอมาตรการรับซื้อข้าวจาก

เกษตรกรจำนวนประมาณ 280,000 ต้น เพื่อเก็บสต็อกไว้และช่วยพยุงราคาข้าวในเขตที่รายล้อมแม่น้ำโขง (the Mekong Delta region) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญประเทศไม่ให้เกิดต่ำลง โดยจะซื้อข้าวเปลือก 80,000 ต้น และข้าวสาร 200,000 ต้น

นอกจากนี้สมาคมอาหารฯ จะเร่งเก็บสต็อกข้าวเพื่อเตรียมส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ 200,000 ต้น และเงินประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์

ขณะที่มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท Vinafood 2 (the Vietnam Southern Food Corporation) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (a memorandum of understanding; MoU) ในการซื้อขายข้าวจำนวน 100,000 ต้น กับบริษัทนำเข้าข้าวของจีน (Food Valley of China; FVC) ประกอบด้วยข้าวเหนียวจำนวน 30,000 ต้น และข้าวขาวจำนวน 70,000 ต้น โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมามีเวียดนามส่งออกข้าวไปประเทศจีนประมาณ 1.3 ล้านตัน

หลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะมีมาตรการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ได้ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในเขตที่รายล้อมแม่น้ำโขงเริ่มขยับสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ราคาข้าวเปลือกไปปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 100-150 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 4,400-5,500 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม

ขณะที่ บริษัท VietNam Southern Food Corporation (VINAFOOD 2) ได้ส่งหน่วยย่อยจำนวน 12 ราย ลงไปในพื้นที่เพื่อซื้อข้าวเปลือกฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring rice crop) ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ขณะที่สมาคมอาหารเวียดนามได้เสนอความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการซื้อข้าวเปลือกด้วย

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) กำลังพิจารณาแผนการผลิตและการส่งออกข้าวของประเทศในอนาคต โดยในช่วงระหว่างปี 2011-2017 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณปีละ 5-7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.5-3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยที่ตลาดหลักคือตลาดเอเชียคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% โดยที่ประเทศจีนมีสัดส่วนนำเข้าประมาณ 35% ตามด้วยฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขณะที่ตลาดแอฟริกา มีสัดส่วนประมาณ 28%

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรมองว่าการส่งออกข้าวยังคงมีความเสี่ยงและไม่แน่นอนจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย อินเดีย ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาเรื่องการส่งออกอีกครั้งโดยจะลดปริมาณส่งออกและเพิ่มมูลค่าส่งออกให้มากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดแผนการส่งออกในช่วงปี 2017-2020 โดยตั้งเป้าส่งออก 4.5-5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.2-2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วงปี 2021-2030 ตั้งเป้าส่งออก 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.3-2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ จะต้องมีการลดการผลิตข้าวคุณภาพต่ำถึงปานกลางลงเหลือประมาณ 20% ของผลผลิตทั้งหมด และหันไปปลูกข้าวขาวคุณภาพสูงในสัดส่วนเพิ่มเป็น 25% ข้าวหอม ข้าวญี่ปุ่น และข้าวชนิดพิเศษในสัดส่วน 30% และข้าวเหนียวสัดส่วน 20% ส่วนที่เหลืออีก 5% เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีการเพิ่มมูลค่า เช่น ข้าวที่เน้นด้านโภชนาการ ข้าวเชิง และข้าวอินทรีย์ เป็นต้น โดยตั้งเป้าว่าหลังจากปี 2030 ไปแล้วสัดส่วนการผลิตข้าวคุณภาพต่ำจะมีเพียง 10% เท่านั้น

ในปี 2019 นี้ กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวไว้ที่ 6-7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ส่งออกได้ประมาณ 6.1 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3.1 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 373,000 ตัน มูลค่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 24.2% และ 24.8% ตามลำดับ
ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาแถลงในการประชุมกับแรงงานในจังหวัดกันดาลทางภาคใต้เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการส่งออกข้าวของประเทศซึ่งรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปัจจุบันนี้กัมพูชายังไม่สามารถส่งออกข้าวได้ถึงเป้า 1 ล้านตันต่อปี เนื่องจากมีการแข่งขันดุเดือดในตลาดต่างประเทศ รวมถึงจากเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม

ทั้งนี้ สมเด็จฮุนเซนเปิดเผยว่า ขณะนี้กัมพูชากำลังจะบรรลุหนึ่งในเป้าหมายหลักของรัฐบาลแล้วเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะผลิตข้าวได้เกินเป้า 6 ล้านตันในปี

นอกจากนี้ สมเด็จฮุนเซนยังได้ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นออกคำเตือนชาวนาเกี่ยวกับการปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากกัมพูชาจะเผชิญกับภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำปีนี้ ขณะที่ 6 จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยกระทรวงทรัพยากรน้ำ อยู่ระหว่างการขุดบ่อน้ำ สระน้ำ และขนส่งน้ำให้แก่ประชาชนโดยตรง เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ที่มา *Oryza.com*

ลาว

กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (The Lao Ministry of Industry and Commerce) ได้ร้องขอให้รัฐบาลจีนพิจารณาเพิ่มโควตาส่งออกข้าวของลาวไปยังจีนจากเดิมปีละ 20,000 ตัน เป็น 50,000 ตัน โดยเมื่อปี 2017 ได้มีการส่งออกข้าวจากลาวซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Xuanye (Lao) Co., Ltd. ไปยังจีนโดยผ่านชายแดนทางภาคเหนือของประเทศหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Development and Reform Commission; NDRC) แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศลาวจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 1.26 ล้านตัน (ประมาณ 2.1 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.55 ล้านตัน (ประมาณ 2.57 ล้านตันข้าวเปลือก) ในปีการตลาด 2017/18 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา สำหรับผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกนั้นในปี 2018/19 อยู่ที่ประมาณ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวของลาวมีการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชน้อย ขณะที่ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2018/19 ลาวจะนำเข้าข้าวประมาณ 210,000 ตัน เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากจำนวน 100,000 ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปี 2017/18 เพราะคาดว่าผลผลิตในประเทศที่ลดลงจะไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ โดยคาดว่าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกนั้น คาดว่าลาวจะส่งออกข้าวประมาณ 130,000 ตัน ในปี 2018/19 โดยคาดว่าจะส่งไปยังประเทศจีน เวียดนาม และไทย โดยในปัจจุบันนี้การส่งออกข้าวของลาวยังคงมีอุปสรรคจากการที่ต้นทุนการผลิตสูง กฎระเบียบการนำเข้าของต่างประเทศ รวมทั้งคุณภาพข้าวที่ยังไม่ค่อยมีมาตรฐาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวยังคงตั้งเป้าที่จะผลิตข้าวให้ได้ถึง 5 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี และให้มีการส่งออกได้ปีละ 1 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*, *USDA*

ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์ยอมรับว่าเป้าหมายการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (rice self-sufficiency) ให้ได้ถึง 100% โดยไม่ต้องมีการนำเข้าข้าว ในช่วงที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยในปี 2018 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งเป้าดังกล่าวไว้ แต่หากพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านแล้วสามารถทำได้เพียง 93% เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาวะการผลิตข้าวในปัจจุบันจะพบว่าฟิลิปปินส์ยังคงมีความต้องการข้าวปีละประมาณ 600,000-800,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ

ทั้งนี้ จากการที่ประธานาธิบดีได้ลงนามในกฎหมายภาษีข้าว (The Rice Tariffication Act) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมเป็นต้นไปนั้น จะทำให้ผู้ค้าเอกชนสามารถที่จะนำเข้าข้าวได้อย่างเสรี โดยที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตรา 365% หากนำเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน หากนำเข้าจากแห่งอื่นจะเสียภาษีในอัตรา 50% โดยกำหนดปริมาณนำเข้าสูงสุด (the minimum access volume) ไว้ที่ 350,000 ตัน และอัตราภาษีสูงสุดที่ 180%

ทั้งนี้ รัฐบาลได้คาดหวังว่าการเปิดให้นำเข้าข้าวได้อย่างเสรีจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศลดต่ำลง และช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ให้มูลค่าสูง

ขณะที่กฎหมายดังกล่าวจะลดทอนอำนาจการเป็นองค์กรเดียวในการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ซึ่งขณะนี้ มีพนักงานประมาณ 400 คนที่อาจจะถูกเลิกจ้างซึ่งอาจทำให้บุคลากรของ NFA ออกมาประท้วง เพราะคาดว่าจะมีการลดขนาดองค์กรจนกระทบต่อการจ้างงาน โดยหน้าที่ของ NFA จะเหลือเพียงเป็นหน่วยงานดูแลปริมาณข้าวสำรอง (Buffer Stock) สำหรับช่วงภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเท่านั้น

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า กฎหมายภาษีข้าว (The Rice Tariffication Act) (REPUBLIC ACT NO. 11203 : AN ACT LIBERALIZING THE IMPORTATION, EXPORTATION AND TRADING OF RICE, LIFTING FOR THE PURPOSE THE QUANTITATIVE IMPORT RESTRICTION ON RICE, AND FOR OTHER PURPOSES) ที่ประธานาธิบดีได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดปริมาณนำเข้าสูงสุด (the minimum access volume; MAV) ไว้ที่ปีละ 350,000 ตัน จากเดิม 805,000 ตัน
2. อัตราภาษีในโควตา (In-quota Most Favored Nation; MFN) ที่ 35%
3. อัตราภาษีนอกโควตา (out-quota imports) อยู่ระหว่าง 50-180%
4. อัตราภาษีนำเข้าสำหรับข้าวที่นำเข้าจากประเทศอาเซียน (the Association of Southeast Asian Nations; ASEAN) ที่ 35%
5. ภาษีที่ได้จากการนำเข้าข้าวจะนำไปตั้งกองทุน Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) ซึ่งกำหนดให้มีเงินเข้ากองทุนขั้นต่ำปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 192.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ภายในระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า
6. จะมีการกำหนดมาตรการความคุ้มครองพิเศษ (special rice safeguard duty) เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงหรือฉับพลัน
7. บทบาทขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) จะถูกจำกัดไว้เฉพาะการสำรองข้าว

8. การดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้จะมีการออกกฎและข้อบังคับ (IRRs) ที่เกี่ยวข้องภายใน 45 วัน

ทางด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการข้าวหลายรายคาดว่าจะการออกกฎหมายดังกล่าวจะทำให้มีการนำเข้าข้าวจะเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ขณะที่กฎหมายภาษีข้าวอาจจะถูกคัดค้านอย่างรุนแรงจากบางภาคส่วนโดยอาศัยข้อกฎหมายต่างๆในรูปแบบของการฟ้องร้องในอนาคตอันใกล้

ขณะที่ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (The Bangko Sentral ng Pilipinas) คาดว่ากฎหมายภาษีข้าวจะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อลงอย่างน้อย 0.6% ในปีนี้และลดลง 0.3-0.4% ในปี 2020 ซึ่งราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าวถือเป็นส่วนสำคัญในการทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดที่ 6.7% ในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบทศวรรษ โดยอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ 5.2% เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.9% ในปีก่อน และสูงกว่าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อในปี 2561 ไว้ที่ 2-4%

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 30,400 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.56% เมื่อเทียบกับปริมาณ 28,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 15,500 ตัน ลดลง 14.83% เมื่อเทียบกับ 18,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 700 ตัน ข้าวหอม 14,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 700 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 51% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 19.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 63.2%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 8,700 ตัน เพิ่มขึ้น 55.35% เมื่อเทียบกับ 5,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 7,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 1,200 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.6%) จีนประมาณ 2,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.2%) กัมพูชาประมาณ 1,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.9% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 14.28% และสัดส่วนลดลง 19.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 1,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.6%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ 600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้นในเดือนมกราคม 2562 มีปริมาณ 1,459 ตัน ลดลง 12.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,674 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,323 ตัน สหรัฐฯ จำนวน 71 ตัน แคนาดา 19 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมกราคม 2562 รวม 11,400 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,700 ตัน ทั้งนี้ในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.63 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.17% เมื่อเทียบกับ 8.53 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.98 เหรียญ

ฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 4.18% เมื่อเทียบกับ 4.78 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 12.98 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.77% เมื่อเทียบกับ 12.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.93 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.52% เมื่อเทียบกับ 8.71 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

จีน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) ประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 205.117 ล้านตัน ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 212.129 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 145 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีการนำไปผลิตเอทานอลบางส่วน ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมระบุว่าโรงงานผลิตเอทานอลบางแห่ง ได้เริ่มนำข้าวไปรวมกับพืชอาหารอื่นๆเพื่อผลิตเป็นเอทานอลตามแผนการลดการเก็บสต็อกข้าวของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Development and Reform Commission; NDRC)

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวสายพันธุ์ japonica และสายพันธุ์ indica rice อยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ข้าวเหนียวมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเนื่องจากมีการนำเข้าลดลง

ด้านการนำเข้าข้าวในปี 2018/19 คาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่ USDA เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบการนำเข้าข้าวในปีที่ผ่านมา คาดว่าการนำเข้าในปีนี้มีแนวโน้มลดลงเพราะการนำเข้าตามแนวชายแดนมีแนวโน้มลดลงและการเข้มงวดในการนำเข้าข้าวโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยพืช

สำหรับการส่งออกข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่ USDA เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ประเทศจีนส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 2.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนพยายามขยายตลาดส่งออกข้าวมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาจึงส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทางด้านสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น ในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 109.6 ล้านตัน ต่ำกว่าที่ USDA เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากคาดว่า การบริโภคข้าวในประเทศและการส่งออกข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สำหรับการระบายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปแล้วประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม) ลดลงประมาณ 1.2 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2017/18

ที่มา *Oryza.com, USDA*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 50,766 ตัน

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถซื้อข้าวได้เพียง 7,160 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดและข้าวกล้อง (whole grain/brown rice) จำนวน 5,060 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไทย และจีน และข้าวหักประมาณ 2,100 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ

โดยในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วย ข้าวเมล็ดยาวจำนวน 836 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,174 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,725 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้ อัตราภาษีของการซื้อขายข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 8% ของมูลค่า

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกามีน้อยลง โดยข้านึ่ง 5% อยู่ที่ 380-385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 3 เหรียญสหรัฐฯเท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 30.8875 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับ 27 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2017/18) เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในแคว้น West Bengal, Assam, และ Karnataka

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมดใน Rabi นั้นมีจำนวนประมาณ 397.5 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 405 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมในปีที่ผ่านมา (มิถุนายน-กันยายน 2561) มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 113 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตันในปี 2017/18 ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 283.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ตั้งไว้ที่ 273 ล้านตัน

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 64.38 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 61.60 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 3.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 74.51 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 40% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานธัญพืชของอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 120,000 ตัน โดยใช้วิธีเจรจาซื้อตรงจากบริษัท Vinafood 1 ของเวียดนาม ทั้งนี้อิรักไม่ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยหันมาใช้วิธีการเจรจาซื้อตรงแทน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาทางการอิรักได้เจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การเปิดประมูลทั่วไปครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทางการอิรักกำหนดซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีการเสนอราคาจากบริษัทต่างๆดังนี้ บริษัท Teriyaki เสนอข้าวอาร์เจนติน่า 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ราคา 564.70 \$/MT CIF บริษัท Saif เสนอข้าวอุรุกวัย ราคา 575 \$/MT CIF 30,000 ตัน และข้าวปารากวัยราคา 610 \$/MT CIF 30,000 ตัน บริษัท ADM เสนอจากอาร์เจนติน่า 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ราคา 562.75 \$/MT CIF และข้าวสหรัฐฯราคา 633 \$/MT CIF 30,000 ตัน บริษัท VA Intl Trade เสนอข้าวอาร์เจนติน่า 30,000 ตัน ราคา 565.60 \$/MT CIF บริษัท Hanalico เสนอข้าวจากอุรุกวัย 60,000 ตัน ราคา 566.60 \$/MT CIF

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-19 กุมภาพันธ์ 2562 มีการนำเข้าข้าว 643,114 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 617,795 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 63,219 ตัน ลดลงประมาณ 8.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,027 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 579,895 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 548,768 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 26,111 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-19 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 120,876 ตัน ฝรั่งเศส 94,798 ตัน เนเธอร์แลนด์ 80,884 ตัน สเปน 57,788 ตัน อิตาลี 51,017 ตัน โปรตุเกส 44,089 ตัน โปแลนด์ 42,501 ตัน เยอรมนี 40,356 ตัน เบลเยียม 25,605 ตัน

สาธารณรัฐเชค 22,105 ตัน บัลแกเรีย 15,072 ตัน สวีเดน 11,981 ตัน ฮังการี 6,925 ตัน เดนมาร์ก 5,911 ตัน โรมาเนีย 4,814 ตัน ลิทัวเนีย 4,390 ตัน กรีซ 4,416 ตัน ออสเตรีย 2,794 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-19 กุมภาพันธ์ 2562 มีการส่งออก 112,793 ตัน ลดลง 32.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,267 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,546 ตัน ลดลงประมาณ 37.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 149,335 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 19,247 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 16,932 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,571 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-19 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 56,161 ตัน โปรตุเกส 20,292 ตัน สเปน 14,604 ตัน กรีซ 9,929 ตัน บัลแกเรีย 2,682 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,403 ตัน โปแลนด์ 1,540 ตัน โรมาเนีย 923 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นับเป็นครั้งแรกที่อาร์เจนตินาได้ส่งออกข้าวออร์แกนิกไปยังญี่ปุ่น โดยบริษัท Organic Latin America ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทเอกชนที่ผลิตสินค้าออร์แกนิกของนิวซีแลนด์ เดนมาร์ก และไทย ได้เจรจาเปิดตลาดกับญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี จนสามารถเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้ การส่งออกครั้งนี้ เป็นการส่งออกข้าวขาวออร์แกนิกพันธุ์เมล็ดสั้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

นาย Christian Martinez ประธานบริษัท Organic Latin America กล่าวว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นและเป็นสินค้าที่รัฐควบคุม ในการเจรจาระหว่างบริษัทเอกชน ก็จะมีผู้แทนภาครัฐร่วมการประชุมเสมอ

ปัจจุบันญี่ปุ่นนำเข้าข้าวออร์แกนิกจากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และจีน และขณะนี้ ญี่ปุ่นต้องการนำเข้าข้าวออร์แกนิกจากอาร์เจนตินาแทนการนำเข้าข้าวออร์แกนิกจากจีน

บริษัท Organic Latin America ได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัท Kanematsu เพื่อส่งออกข้าว ออร์แกนิก ไปญี่ปุ่นในปริมาณ 72 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าจะถึงญี่ปุ่นในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 วัน นาย Martinez คาดว่า อาร์เจนตินาจะสามารถขยายโควตาได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกสินค้าออร์แกนิกอื่นๆ ด้วย เนื่องจากอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในเรื่องคุณภาพของสินค้าออร์แกนิกที่อาร์เจนตินาผลิต

การผลิตข้าวออร์แกนิกในอาร์เจนตินาจะต้องใช้เงินทุนมากกว่าการผลิตข้าวทั่วไปถึง 30% อีกทั้งการขนส่งข้าวออร์แกนิกจะมีราคาแพงกว่าปกติถึง 1 เท่าตัว เนื่องจากจะต้องเก็บสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องรักษาอุณหภูมิคงที่ และต้องปราศจากสารเคมี แมลง สัตว์ และศัตรูพืช นอกจากนี้ การตรวจวิเคราะห์สินค้า จะมีมูลค่า 500 ยูโรในแต่ละครั้ง

ในแต่ละปี บริษัท Organic Latin America จะสามารถผลิตข้าวออร์แกนิกได้ถึง 500 ตัน และส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นส่วนใหญ่ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี อิตาลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และโบลิเวีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร การบริโภคภายในประเทศคิดเป็นปริมาณ 100 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส, El Cronista

